



ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง นโยบายในการบริหารและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(พ.ศ.2558-2562)

เพื่อให้การบริหารและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถานศึกษา วิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558-2562 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

1 หมวดนโยบาย

เป็นคณะที่มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ที่เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับหลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะการทำงานที่ดี สร้างความมั่นคงและความสุขในการทำงาน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของคณะ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาสถาบันให้บรรลุวิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถแข่งขันกับนานาชาติประเทศได้

2 หมวดภารกิจหลัก

1) ด้านการผลิตบัณฑิต

เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีทักษะทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน มีความรู้อันเป็นเอกลักษณ์สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและเอเชีย

2) ด้านการพัฒนานิสิต

เป็นคณะที่มุ่งเน้นการสร้างสรรคและพัฒนา นิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก

3) ด้านการวิจัย

เป็นคณะที่มุ่งวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม เพื่อชี้แนะและแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและเอเชีย

4) ด้านการบริการวิชาการ

เป็นคณะที่เสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีการบริการวิชาการที่หลากหลายเพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม และมีการบูรณาการด้านการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย

5) ด้านการทำนุ.....

5) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป็นคณะที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแผ่ และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของอีสาน และวัฒนธรรมประเพณีของไทย มีการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการวิจัยและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิตและประชาชน และส่งเสริมต่อยอดขยายผลด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านคุณค่าและมูลค่าในระดับชาติและเอเชีย

3. หมวดการบริหารจัดการ

เป็นคณะที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างสรรค์ให้นิสิต บุคลากรมีความสุข เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข และมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะการทำงานที่ดี สร้างความมั่นคงและความสุขในการทำงาน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของคณะ มีระบบการเงินการบัญชี และงบประมาณที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยต่อการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาที่สามารถกำกับควบคุม เน้นการสร้างภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการจัดอันดับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558



(อาจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์